

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนเมษายน 2552

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์อินทร์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 1: อาจารย์มองการเมืองไทยในขณะนี้อย่างไรครับ? (รศ.พิชัย/มหาวิทยาลัยมหิดล)

คำตอบ: มองด้วยความแข็งครับ โดยภาพรวม ผมให้ฉายาว่า 'รัฐบาลไก่อ่อน' ครับ เพราะผู้ร้ายมีอิทธิพลมากเกินไปที่รัฐบาลจะมีปัญญาจัดการได้ 1.การจัดการเรื่องสื่อที่ช่อง NBT ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาแต่ต้น 2.การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ชลบุรีถูกฝ่ายตำรวจทหารละเลยจนถูกแดงถ้อยทำลายไปหมด แม้ตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ในที่สุดก็ไม่กล้าดำเนินการปลดทหารตำรวจตัวเบ้งๆ ออกจากตำแหน่ง 3.คดีบุกรุกที่การรถไฟที่บุรีรัมย์ยังไม่ได้นำดำเนินการถึงไหน คุณวีระ สมความคิดต้องตรวจหนอย่นายกละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือปล่าว แก่อาจจะสั่งแล้วไม่ทำตามก็ได้ หรือจงใจปล่อยให้ยัดเยียดก็ได้ 4.กลุ่มเสื้อแดงที่เป็นแกนนำเผาบ้านเมืองถูกปล่อยตัวหมด ไม่มีการดำเนินการจัดการกับคุณจักรภพ เพ็ญแขอย่างรวดเร็วเด็ดขาด ฯลฯ 5. กรณีทักษิณ ชินวัตรนั้นสามารถทำเรื่องถอดได้ทั้งยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมดำเนินการใดๆ 6.การฆาตกรรมพันธมิตรระหว่างชุมนุมประท้วง ป่านนี้ยังเอาตำรวจและผู้ร้ายที่ลอบยิงเข้าคุกไม่ได้เลยสักคนเดียว...

ผมเคยเขียนในเวปไซต์นี้มาตลอดว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นเหมาะจะบริหารงานในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองปรกติ ไม่ใช่มาเผชิญวิกฤติท่ามกลางๆ คนสร้างปัญหามากมายเหล่านี้ ผมวิเคราะห์ว่าเหตุที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ค่อยมีความเฉียบขาดเพราะ 1.เติบโตมาในครอบครัวแบบผู้ดี มีการศึกษาดีมาก ความมีคุณธรรมสูงทำให้คุณอภิสิทธิ์เกิดความลังเลหรือคิดหนักคิดหลังมากจนกระทั่งกลายเป็นรีรอและไม่เฉียบขาดในการดำเนินการ 2.เกรงว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะไปไม่รอดหรือหมดโอกาสกลับมาเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลอีก ต้องยอมยอมผลประโยชน์กับพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ไม่น้อย

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ผมเปิดดูคุณสนธิ ลิ้มทองกุลออกรายการทาง ASTV คุณสนธิบ่นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลและความไม่เด็ดขาดของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะว่าทำไมถึงไม่ใช้สื่อมวลชนในกำมือให้เด็ดขาดลงไปกว่านี้? ผมอยากกราบเรียนแฟนเวปไซต์นี้ว่าถ้าพิจารณาตามพื้นดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะตามหลักโหราศาสตร์แล้ว สิ่งที่คุณสนธิพูดทั้งหมด คุณอภิสิทธิ์รู้หมดแล้วครับ เพราะในพื้นดวงคุณอภิสิทธิ์นั้น มีดาวพฤหัสบดีสถิตที่เรือนกัมมะและดาวพฤหัสบดีนี้มาจากเรือนอิ คนมีดาวพฤหัสบดีในชะตาเดิมเป็นอย่างนี้จะรู้ทันคนหมดครับในวงงานที่เขาทำอยู่ เขารู้ทันคนเหมือนๆ กับที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุลรู้ทันทักษิณ ชินวัตรนั้นแหละครับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรู้ว่าคุณสนธิ ลิ้มทองกุลและพันธมิตรมีความหวังดีต่อรัฐบาลและให้กำลังใจสนับสนุนมาตลอด แต่เขาจะตัดสินใจทำอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง...เท่านั้นเอง

ตำราโหราศาสตร์อธิบายเอาไว้ว่า ‘ยศศักดิ์ทายอาทิศย์ รูปร่างจริตทายจันทร์ กล้าแข็งขยันทายอังคาร เจรจาอ่อนหวานทายพุธ ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสบดี กิเลสสมบัติทายศุกร์’ ดาวพฤหัสบดีของคุณอภิสิทธิ์ที่มาจากเรือนอรินและอยู่ในเรือนการงานที่ราศีเมษซึ่งเป็นตำแหน่งราชาโชคนั้นไม่ใช่ ‘ปัญญาบริสุทธิ์’ เหมือนดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาอุจัน, มหาจักรและเกษตรซึ่งไม่ถูกดาวบาปเคราะห์เบียนหรือไม่ตกตำแหน่งทุสสถาน แต่เป็นดาวที่ทำให้เจ้าตัวรู้จักพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ในวงงานตัวเองเป็นหลัก ดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนอรินแบบคุณอภิสิทธิ์นี้จะทำให้คุณอภิสิทธิ์มีพรสวรรค์ ปฏิภาณและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง จะแตกต่างจากดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุจัน มหาจักรหรือเป็นเกษตร ดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุจัน มหาจักรหรือเกษตรที่เด่นและไม่ถูกดาวบาปเคราะห์หรือกาลกิณีเบียนจะแยกแยะว่าใครดีใครชั่ว แล้วใจยังไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับคนชั่วทุจริต ทำนองน้ำบ่อไม่ยุงน้ำคลอง แต่ดวงที่ดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนอรินอยู่ในเรือนการงานแบบคุณอภิสิทธิ์จะยึดหยุ่นพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ของงาน ผมจึงเดาสถานการณ์ว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษเวลานี้ก็คือความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์ไม่มีทางเป็นรัฐบาลได้ หากไม่มีพรรคภูมิใจไทยช่วย

ด้วยเหตุนี้ คุณเนวิน ชิดชอบและบริวารจึงมีความสำคัญต่อคุณอภิสิทธิ์มาก ต้องไม่ลืมว่าประชาธิปัตย์อยากเป็นรัฐบาลมานานปีแต่ไม่เคยสมหวัง มาได้สมหวังเมื่ออาศัยเนวิน ชิดชอบ (นอกเหนือจากที่ได้อาศัย ‘โอบนุญ’ พันธมิตรชุมนุมขับไล่พรรคฝ่ายตรงกันข้ามให้) เมื่อสมหวัง จึงต้องขอลมเกลียวกับเนวินเป็นพิเศษเพื่อให้รับประกันได้ว่าประชาธิปัตย์จะได้เป็นรัฐบาลอยู่นานหรือกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหลังยุบสภา ส่วนกลุ่มพันธมิตรนั้น คุณอภิสิทธิ์อาจจะเห็นว่าหากเข้าไปใกล้ชิดมากก็อาจทำให้รัฐบาลมีปัญหา เพราะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายคนยังอาศัยทักษิณ ชินวัตรอยู่ นอกจากนั้น กลุ่มเสื้อแดงก็ยิ่งจะถือเป็นข้ออ้างกดดันรัฐบาลมากขึ้น แต่ถ้าคุณสนธิ ลิ้มทองกุลวางแผนเตรียมเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าให้ดีและผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรได้คะแนนเสียง 30-50 ขึ้นไปผมมั่นใจว่าคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะเป็นคนแรกที่นัดกินข้าวกับคุณสนธิ ลิ้มทองกุลเพื่อฟอร์มการจัดตั้งรัฐบาล

ถ้าให้ผมเดาใจรัฐบาลขณะนี้ละครับ รัฐบาลคงพยายามพุงให้พันตุลาคมซึ่งเป็นช่วงโยกย้ายข้าราชการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง หลังเสร็จสิ้นฤดูโยกย้าย คุณอภิสิทธิ์ก็คงยุบสภา ดูดวงคุณอภิสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ถึง 26 เมษายน 2553 ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าเรือนมรณะต่อลัคนา แต่ในดวงเมือง ดาวพฤหัสบดีจะโคจรอยู่เรือนกัมมะ บ้านเมืองยังสงบสุขดีด้วยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีนี้ แต่ดวงคุณอภิสิทธิ์มีสิทธิ์บิวจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไปจนถึง 26 เมษายน 2553 คุณอภิสิทธิ์ควรยุบสภาช่วงนี้แล้วเลือกตั้งใหม่หลัง 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ถ้าการเลือกตั้งใหม่มีหลัง 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป คุณอภิสิทธิ์มีสิทธิ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง เพราะตั้งแต่ 26 เมษายน 2553 ดาวพฤหัสบดีโคจรไปสถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภาจนถึง 4 พฤษภาคม 2554 และตรีโกณอาทิตย์เดิมที่ได้ตำแหน่งมหาจักรและกุมลัคนาที่ราศีกรกฎ ขณะที่ดาวที่สร้างปัญหาให้คุณอภิสิทธิ์มาตลอดตั้งแต่เป็นนายกคือราหูจะยกจากราศีมังกรซึ่งถึงลัคนาคอนอภิสิทธิ์อยู่ยกเข้าราศีธนูซึ่งเป็นเรือนอริน ศัตรูการเมืองคุณอภิสิทธิ์จะจางไป ทำให้การบริหารงานสมัยที่สองสบายขึ้น ผมสันนิษฐานว่าการก่อตั้งรัฐบาลคราวนี้ คงมีพรรคการเมืองใหม่ซึ่งสนธิ ลิ้มทองกุลเป็นหัวพรรคเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล ผมพยากรณ์ว่าต้อง

มีการยุบสภาเนโนช่วงดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนมรณะต่อลัคนาคฤณอภิสิทธิ์ กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป



ดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนสำหรับพันธมิตรและสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ก็คือรีบเอาเวลาไปค้นหาตัวผู้สมัครและเปิดตัวให้ประชาชนได้รู้จักอย่างเร่งด่วน และผู้แทนพรรคการเมืองใหม่เหล่านี้ต้องรีบเดินหน้าเข้าหาประชาชนเพื่อทำคะแนนเสียงเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด โดยเฉพาะในภาคอีสาน ปีนี้ ดวงเมืองค้ำจุนดวงคุณอภิสิทธิ์ ปีหน้า ตั้งแต่ 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ดวงคุณอภิสิทธิ์จะเข้มแข็งขึ้น แต่ว่าดวงเมืองอับลงเพราะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะเดิมของดวงเมืองโคจรมาตกภพวินาศลัคนาราวปีหนึ่ง...ปีหน้า บ้านเมืองคงดีขึ้นและคนชั่วคงจะค่อยๆ วัับกรรมกันไปทีละคนแน่ครับ